

Số: 120/BC-HĐND

Trà Vinh, ngày 04 tháng 10 năm 2018

BÁO CÁO

Công tác quý III và Chương trình công tác quý IV/2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

Thực hiện Chương trình công tác và Chương trình giám sát của Ban 6 tháng cuối năm 2018. Trong quý III/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện, kết quả đạt được như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUÝ III/2018

1. Tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp HĐND tỉnh

Ban Văn hóa - Xã hội phối hợp các Ban và Văn phòng giúp Thường trực HĐND tỉnh thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX và tham dự các cuộc họp khác về các vấn đề có liên quan.

Sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX, Ban phối hợp với Văn phòng xây dựng kế hoạch chi tiết và đề cương giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh năm 2019 về công tác quản lý các Khu di tích cấp Quốc gia, cấp tỉnh và việc quy hoạch, xây dựng triển khai thực hiện các dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

2. Công tác khảo sát, giám sát

Thực hiện Chương trình số 106/CTr-HĐND ngày 19/12/2017 về giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh năm 2018; Ban tiến hành giám sát việc thực hiện các chính sách pháp luật và quan hệ lao động đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Công ty TNHH giày da Mỹ Phong (Tiểu Cần), Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; qua đó, Đoàn giám sát đã có 18 kiến nghị đối với các đơn vị chịu sự giám sát và các đơn vị có liên quan ⁽¹⁾, các kiến nghị đang được các đơn vị thực hiện.

Thực hiện việc rà soát tình hình giải quyết các kiến nghị sau đợt giám sát của Ban về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và đội ngũ nhà giáo trong ngành giáo dục trên địa bàn tỉnh, Ban đã ban hành 02 công văn đề nghị UBND thị xã Duyên Hải và UBND huyện Châu Thành báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát, đề nghị Phòng Giáo dục -

¹ 04 kiến nghị đối với Công ty TNHH giày da Mỹ Phong (Tiểu Cần), 05 kiến nghị đối với BHXH tỉnh, 04 kiến nghị đối với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, 03 kiến nghị đối với UBND tỉnh, 01 kiến nghị đối với BHXH Việt Nam, 01 kiến nghị đối với Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đào tạo thị xã Duyên Hải và Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Châu Thành báo cáo bổ sung kết quả giải quyết các kiến nghị của Đoàn giám sát; đến nay 02 đơn vị đã gửi báo cáo về Ban, cơ bản đã thực hiện đảm bảo yêu cầu đối với các kiến nghị sau giám sát.

Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX về lĩnh vực văn hóa - xã hội; có 16 ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến lĩnh vực văn hóa - xã hội; trong đó: có 14/16 kiến nghị (chiếm 87,5%) được giải quyết và trả lời thỏa đáng; 02/16 kiến nghị (chiếm 12,5%) được giải quyết và trả lời với hình thức giải trình và hứa nhưng cần có thời gian tiếp tục thực hiện.

Tham gia các Đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Tỉnh đoàn về các nội dung có liên quan ⁽²⁾.

3. Công tác thẩm tra

Thẩm tra Công văn số 3398/UBND-TH ngày 13/9/2018 của UBND tỉnh về việc đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp giữa năm 2019 - HĐND tỉnh khóa IX (sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020).

4. Công tác tiếp xúc cử tri

Thành viên Ban tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX tại các đơn vị ứng cử theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và Tổ đại biểu để thông tin kết quả kỳ họp thứ 8 và kết quả trả lời giải quyết các kiến nghị của cử tri. Dự tiếp xúc cử tri chuyên đề với cử tri ngành y tế và BHXH tỉnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức.

5. Các hoạt động khác

Đề xuất nội dung chủ đề hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND huyện, thị xã, thành phố quý III/2018; tham gia có ý kiến các vấn đề của UBND tỉnh thuộc thẩm quyền theo Luật quy định.

Phối hợp với Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo làm việc với tổ chức Oxfam, tổ chức CARE Quốc tế và tổ chức SNV tại Việt Nam thực hiện đánh giá độc lập kết quả thực hiện Chương trình theo chuyên đề về giới trong Chương trình

² Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác quản lý, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về công tác quyết toán dự án xây dựng cơ bản hoàn thành thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tại UBND huyện Càng Long và UBND tỉnh; Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về việc triển khai thực hiện phát triển hệ thống giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy hoạch giai đoạn 2016 - 2018 tại Sở Giao thông - Vận tải, UBND huyện Duyên Hải; Đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh thông qua dự thảo báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2017 tại BHXH tỉnh và Sở Y tế; Đoàn Khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh khảo sát việc thực hiện chính sách tuyển sinh, đào tạo và sử dụng cán bộ theo hình thức cử tuyển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2001-2017 tại Sở Nội vụ, Sở Giáo dục - Đào tạo; Đoàn khảo sát và giám sát của Tỉnh đoàn về việc thực hiện Luật trẻ em năm 2016.

MTQG Giảm nghèo bền vững tại tỉnh Trà Vinh. Dự Hội thảo “Định hướng chính sách chăm sóc xã hội đối với người cao tuổi để thích ứng với vấn đề già hóa dân số và lấy ý kiến về dự án Luật phòng, chống tác hại rượu bia” do Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại thành phố Cần Thơ; dự Tọa đàm về tình hình thực hiện Luật Thanh niên 2005 và những kiến nghị cho Luật Thanh niên (sửa đổi) do UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội tổ chức tại Thành phố Vũng Tàu; dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh; dự các cuộc họp do Tỉnh ủy tổ chức; họp báo tuần, tháng, sơ kết quý I/2018 của Thường trực HĐND tỉnh; dự cuộc họp thỏa thuận những vấn đề phát sinh giữa 02 kỳ họp HĐND tỉnh; dự họp đóng góp Luật Trồng trọt và Luật Chăn nuôi do Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức; dự cùng Thường trực HĐND tỉnh tiếp Đoàn khách HĐND tỉnh Quảng Nam đến thăm và làm việc học tập kinh nghiệm tại Trà Vinh; dự kỳ họp giữa năm 2018 - HĐND một số xã - phường - thị trấn; tham gia các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018); tham dự các cuộc họp do các sở, ngành tỉnh và địa phương tổ chức về các vấn đề có liên quan.

6. Đánh giá chung

Trong quý III/2018, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng và thực hiện tốt chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế đặt ra.

Thực hiện tốt vai trò tham mưu với Thường trực HĐND tỉnh, thường xuyên báo cáo tình hình hoạt động của Ban, chủ động đề xuất giải pháp xử lý những hạn chế sau giám sát, đồng thời tranh thủ các giải pháp giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc mà cử tri quan tâm.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban trong thực hiện đảm bảo quy chế, thực hiện tính dân chủ giữa các Ủy viên trong Ban, thường xuyên trao đổi thông tin qua các cuộc họp, hoặc qua mạng internet để chủ động điều hành công việc của Ban. Tăng cường tốt vai trò tham mưu, đề xuất, sắp xếp đảm bảo thời gian tham gia đầy đủ các hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở ngành, địa phương.

Tuy nhiên, trong thực hiện nhiệm vụ một số Ủy viên chưa tham gia đầy đủ các cuộc họp và các hoạt động của Ban, nhất là trong hoạt động giám sát.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC QUÝ IV/2018

1. Tham gia công tác chuẩn bị kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh cuối năm

Phối hợp Văn phòng, các Ban giúp Thường trực HĐND tỉnh chuẩn bị nội dung và các điều kiện tổ chức kỳ họp kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX, kỳ họp bất thường (nếu có).

Thẩm tra báo cáo của UBND tỉnh trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của HĐND năm 2018

trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, dự thảo các Nghị quyết khi Thường trực HĐND tỉnh phân công; đảm bảo việc thẩm tra đúng thẩm quyền, đúng quy trình luật định giúp đại biểu HĐND tỉnh xem xét, thảo luận trước khi HĐND tỉnh thông qua.

2. Công tác khảo sát, giám sát

Rà soát kết quả giải quyết các kiến nghị của các đơn vị sau giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách pháp luật và quan hệ lao động đối với người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tại Công ty TNHH giấy da Mỹ Phong (Tiểu Cần), BHXH tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

Tiếp tục giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX về lĩnh vực văn hóa - xã hội, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và tổ chức khảo sát tại một số địa phương, đơn vị (khi thấy cần thiết).

Tham gia các Đoàn khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc Hội đơn vị tỉnh Trà Vinh khi có yêu cầu mời tham gia. Ngoài ra Ban sẽ tổ chức giám sát hoặc khảo sát đột xuất khi cần thiết theo yêu cầu của cử tri, đại biểu HĐND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh hoặc Thường trực HĐND tỉnh phân công.

3. Công tác tiếp xúc cử tri

Thành viên Ban tham gia đầy đủ các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 9 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) - HĐND tỉnh khóa IX theo kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh và của Tổ đại biểu. Thông tin đến cử tri về dự kiến thời gian, chương trình, nội dung làm việc của kỳ họp thứ 9, kết quả kỳ họp thứ 9, thông báo kết quả trả lời và giải quyết những kiến nghị của cử tri sau kỳ họp.

4. Các hoạt động khác

Họp thành viên Ban để tổng kết năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 theo Quy chế làm việc và Chương trình công tác của Ban đề ra.

Xây dựng kế hoạch cụ thể hoạt động của Ban định kỳ tuần, tháng; quan tâm việc nâng cao chất lượng hoạt động của các thành viên Ban đảm bảo theo quy chế đề ra.

Các thành viên Ban tham dự đầy đủ kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX, dự họp Tổ đại biểu HĐND ở các đơn vị bầu cử, tham gia tiếp xúc cử tri chuyên đề do Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tổ chức.

Trưởng ban, Phó Trưởng ban dự họp báo tuần, tháng của Thường trực HĐND tỉnh, họp thỏa thuận giữa Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh về những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh và các cuộc họp, hội nghị, hội thảo,... do các cơ quan của Quốc hội, Bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Đoàn

ĐBQH đơn vị tỉnh, Thường trực, các Ban HĐND, UBND, UBMTTQ, các Sở, ngành tỉnh, cấp huyện và cơ sở tổ chức về các vấn đề có liên quan; tham gia đóng góp các dự thảo luật do Đoàn ĐBQH tỉnh gửi lấy ý kiến.

Duy trì các cuộc họp trao đổi thảo luận để thống nhất công việc của lãnh đạo Ban, thành viên Ban; thực hiện một số công tác thường xuyên, đột xuất theo sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với các Ban HĐND tỉnh, các Sở, ban ngành, Thường trực HĐND và Ban Kinh tế - Xã hội HĐND cấp huyện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2018, xây dựng chương trình công tác năm 2019 trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2018 - HĐND tỉnh khóa IX.

Tăng cường mối quan hệ điều hòa hoạt động với Văn phòng, các Ban, vai trò tham mưu giúp Thường trực HĐND tỉnh trong các hoạt động.

Trên đây là báo cáo công tác quý III và chương trình công tác quý IV năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- TT, các Ban HĐND tỉnh;
- Thành viên Ban VH - XH HĐND tỉnh;
- BLD Văn phòng;
- Lưu: VT, TH. *ban*

